



Nguồn Tư Liệu về Dị Ứng Thực Phẩm ở Trường Học

* Các liên kết sau đây là các nguồn tư liệu bằng tiếng Anh nhưng có thể dịch trên trình duyệt web. *

Trung tâm thông tin Đi Học Trở Lại Khi Dị Ứng Thực Phẩm

Đối với một số bậc cha mẹ, việc gửi con bị dị ứng thực phẩm có thể đe dọa tính mạng đến trường có thể là một mối lo ngại quá sức. Để bảo đảm quá trình chuyển tiếp đến trường thành công cho con, quý vị cần xây dựng mối quan hệ hợp tác với một đội ngũ gồm những cá nhân chủ chốt bao gồm y tá học đường, giáo viên, thành viên ban giám hiệu, nhân viên nhà ăn, nhân viên bảo trì, nhân viên đưa đón, huấn luyện viên, các phụ huynh khác và bạn cùng lớp của trẻ. Tất cả những cá nhân này đều có vai trò trong việc giúp kiểm soát dị ứng thực phẩm. Tổ Chức Food Allergy Research and Education (Nghiên Cứu và Giáo Dục về Dị Ứng Thực Phẩm, FARE) đã xây dựng trang web hướng dẫn này.

<https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/back-school-resource-hub>

Hướng Dẫn Tự nguyện về Kiểm Soát Dị Ứng Thực Phẩm ở Trường Học và Các Trung Tâm Giáo Dục và Chăm Sóc Sớm

Sau khi tham vấn với Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ và một số cơ quan liên bang khác, CDC đã xây dựng Hướng Dẫn Tự nguyện về Kiểm Soát Dị Ứng Thực Phẩm này nhằm cung cấp thông tin thực tế và các bước lập kế hoạch cho phụ huynh, ban giám hiệu khu học chánh, ban giám hiệu và nhân viên trường học cũng như quản lý và nhân viên chương trình ECE để có thể xây dựng hoặc tăng cường các kế hoạch kiểm soát và phòng ngừa dị ứng thực phẩm.

https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/20_316712-A_FA_guide_508tag.pdf

Kiểm Soát Dị Ứng Thực Phẩm trong Nhà Trường

Tổ chức Food Allergy Research & Education đã thiết kế một video dài 20 phút nêu bật 10 chiến lược chính nhằm cải thiện việc kiểm soát dị ứng thực phẩm trong trường học.

<https://www.youtube.com/watch?v=zvM8EaQpckw>

Dị Ứng Thực Phẩm và Sốc Phản Vệ: Bộ Công Cụ NASN

Hiệp Hội Y Tá Học Đường Quốc Gia, với sự hỗ trợ của CDC, sẽ giới thiệu một bộ hướng dẫn và nguồn

tư liệu toàn diện để giúp y tá học đường và những người khác quản lý học sinh bị dị ứng thực phẩm trong trường học

<https://learn.nasn.org/courses/58035>

Kid with Food Allergies

Kênh YouTube này có nhiều video khác của tổ chức Kids with Food Allergies, một thành viên của AAFA, nỗ lực giải quyết những thách thức trong cuộc sống khi bị dị ứng thực phẩm.

<https://www.youtube.com/user/KFAAdmin>

Ý Tưởng về Phần Thưởng Phi Thực Phẩm:

<https://www.kidswithfoodallergies.org/wp-content/uploads/2022/12/non-food-rewards-for-students-children-food-allergies.pdf>

<https://www.healthiergeneration.org/take-action/schools/wellness-topics/nutrition-services/non-food-rewards>